



ไต้ง - บรรจง ทำหนังสือ

ชูชีวิตแม่โสสะ...ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเด็กกำพร้า

ไต้ง - บรรจง ปิณฑนระกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทำหนังสือ 3 นาที เรื่อง “แม่” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของแม่โสสะผู้อุทิศชีวิตตนเพื่อเลี้ยงดูเด็กๆ ที่ขาดพ่อแม่ ไร่ญาติมิตร

นายธนา เตรีตณชัย เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พูดถึงการทำหนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ของมูลนิธิโสสะฯ ว่า

“รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นที่สุด ดีใจแทนเด็กๆ ที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความช่วยเหลือพวกเขา หากเด็กๆ ไม่มีผู้ใหญ่ที่ใจดีอย่างคุณไต้งบรรจง ทีมงานกองถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำหนังสือ และอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม หนังสือเรื่องแรกของมูลนิธิเรื่องนี้ เมื่อออกไปสู่สายตาประชาชนก็หวังว่าการทำงานของมูลนิธิจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น และคนในสังคมจะมาสับสนุนมูลนิธิเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการมอบครอบครัวทดแทนให้กับเด็กๆ ที่เคยสูญเสียพ่อแม่ขาดญาติมิตร ให้ได้เติบโตในครอบครัวโสสะที่อบอุ่นอีกครั้งท่านไหนที่มีลูกแล้วจะรู้เลยว่า การเลี้ยงลูกหนึ่งคนเราต้องใช้กำลังกาย กำลังใจ ระยะเวลาและทุนทรัพย์มากกว่าที่เราจะออกไปดูแลตัวเองได้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ก็เช่นกัน เรามีลูกๆ ในการดูแลแล้ว กว่า 700 คน ใน 5 หมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ที่ต้องใช้จ่ายในการเลี้ยงดู พวกเขามันยากเหลือเกินครับถ้าคนไทยไม่หันมาช่วยเด็กไทยด้วยกัน ในอนาคตเราเองก็อยากมีการขยายโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ กำพร้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันตามสภาวะปัญหาของสังคมได้อย่างทั่วถึง แต่ก็ถูกจำกัดด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ และในวันนี้ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ก็ไม่ได้มีสิ่งใดมาตอบแทนให้สมกับความเมตตาที่ท่านได้ช่วยเหลือ คงจะมีแค่คำขอบคุณและการส่งมอบบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นอนาคตของชาติออกไปสู่สังคม และความรู้สึกอ้อมเอมใจที่ท่านสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวของท่านเอง ขอบขอบคุณครับ”

ไต้ง - บรรจง ปิณฑนระกุล ให้สัมภาษณ์ถึงหนังสือในเรื่องนี้ ว่า

“ประทับใจการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ได้มอบครอบครัวให้กับเด็กๆ กำพร้า จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงการทำงานของมูลนิธิที่ว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นๆ อย่างไร การบริจาคของท่านไม่ใช่แค่มอบเงิน อาหาร หรือสิ่งของให้กับเด็กกำพร้าเท่านั้น แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือท่านได้มอบความรักและครอบครัวให้กับพวกเขา ซึ่งพล็อตเรื่องครั้งนี้ได้มาจากรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิฯ ที่ได้มอบครอบครัว เด็กๆ ต่างที่มาแต่ได้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน มีคุณแม่โสสะผู้หญิงที่เสียสละอุทิศตนเองเป็นผู้คอยดูแลมอบความรักความอบอุ่น เลี้ยงดูพวกเขาประหนึ่งเป็นลูกของตัวเองแท้ๆ เลี้ยงลูกๆ ไม่ใช่แค่คนเดียว บ้านหนึ่งหลังมีลูกเป็นสิบคน คนหนึ่งออกก็รับคนใหม่เข้ามา พ่อแม่ทั่วไปเลี้ยง



ลูกคนเดียวก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักมากแล้ว และแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัวโสสะ ถึงแม้บางคนออกจากหมู่บ้านไปแล้วยังคงกลับมาเยี่ยมแม่ เยี่ยมน้อง ซึ่งมันเป็นอารมณ์ของครอบครัวจริงๆ โดยผ่านเรื่องราวของคุณแม่กรองทิพย์ อักษรสว่าง ตัวแทนแม่โสสะ ที่อุทิศชีวิตตัวเองมานานกว่า 20 ปี งานของเธอไม่เคยมีวันหยุด ไม่มีพักร้อน เธอทำเต็มเวลา 24 ชีวิตเธอผ่านการเลี้ยงลูกมาแล้วถึง 34 คน บางคนเติบโตออกไปสร้างครอบครัว จบการศึกษา มีหน้าที่การงาน และทุกวันนี้เธอก็ยังอุทิศตนเป็นแม่โสสะ ให้กับลูกๆ รุ่นต่อไป”

ติดตามชมภาพยนตร์สั้นเรียลลิตี้ เรื่อง “แม่” ผลงานล่าสุดของผู้กำกับ ไต้ง-บรรจง ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความอ้อมเอมใจของครอบครัวโสสะ จากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ไร้ญาติมิตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ซึ่งมีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children's Villages ของ ดร.เฮอermann กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children's Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอเอส สากลทั่วโลก มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นที่ที่ดีที่สุดที่ช่วยเติมเต็มความรักให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ อย่างเด็กคนหนึ่งที่ดีควรจะเป็นมากที่สุด โดยเด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักจากแม่โสสะ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องภายในบ้านและอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเพื่อเกื้อกูลกัน

ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีเด็กในการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะ ประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบเด็กที่เติบโตขึ้นจากครอบครัวโสสะ ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขกว่า 500 คน